

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Đắk Tô khóa XIV

Thực hiện Báo cáo số 313/BC-HĐND, ngày 19/7/2021 của Thường trực HĐND huyện Đắk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026,

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, cụ thể như sau:

#### 1. Cử tri Lê Ngọc Tấn – Khối 10 thị trấn Đắk Tô:

*1.1. Một đoạn đường Trường Chinh (đoạn từ bùng binh Pô Kô đến đường nhánh Bê tông D3 khối 10) bị vồng nên khi trời mưa lớn, lượng nước từ đường Hùng Vương và đường Lê Hữu Trác (phía Bắc đường Trường Chinh) chảy về nhiều tràn vào Viễn Thông Đắk Tô - Tu Mơ Rông, tràn vào đến Hội trường Khối gây mất an toàn giao thông, hư hỏng nền và tường Hội trường khối. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có phương án khắc phục.*

Qua kiểm tra, nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do trời mưa lượng đất, đá, rác từ đường Lê Hữu Trác (đoạn đường đất khu quy hoạch trung tâm thương mại) và khu vực này các hộ dân cày xới trồng mỳ làm cho đất, đá chảy xuống đường tại vị trí hai hố thu, lưới chắc rác thoát nước thượng, hạ lưu hai bên tuyến đường Trường Chinh bị bồi lấp, gây hạn chế khả năng thoát nước nên mỗi khi mưa lớn nước không thoát kịp làm cho đất, đá chảy tràn lên đường.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Đắk Tô vận động các hộ dân sinh sống trong khu vực tiến hành tổ chức nạo vét đất, đá, rác bị bồi lấp tại vị trí hố thu, lưới chắc rác hai bên tuyến đường Trường Chinh để đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực. Định kỳ vào đầu mùa mưa, thường xuyên có kế hoạch kiểm tra và nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước tránh tình trạng nước thoát không kịp và chảy tràn khi mưa lớn.

*1.2. Hiện nay tường rào Trường TH Nguyễn Khuyến xuống cấp nhiều, có nguy cơ ngã đổ gây mất an toàn cho học sinh. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có phương án khắc phục, nâng cấp nhằm an toàn cho học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới sắp đến.*

Trường tiểu học Nguyễn Khuyến được đầu tư xây dựng từ năm 2000 (dự án tái định cư Thủy điện Plei Krông). Qua thời gian sử dụng, hiện nay có nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, trong đó có hàng rào. Do đó trong năm 2020, UBND huyện đã đề xuất đưa công trình này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư, nâng cấp và được Hội đồng nhân dân

huyện thống nhất thông qua (*Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 16/12/2020*). Để đảm bảo an toàn cho học sinh vào năm học 2021-2022, trước mắt UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện gia cố tạm hàng rào của trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời UBND huyện sẽ đề xuất HĐND huyện xem xét, quyết định đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

## **2. Cử tri xã Tân Cảnh:**

*Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa tuyến đường Đăk Mốt - Pô Kô. Hiện tại mặt đường hư hỏng nhiều, gây nguy hiểm cho bà con và rất khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa.*

Tuyến đường ĐH55 (Đăk Mốt – Kon Tu Peng) được Công ty Cao Su Kon Tum đầu tư xây dựng năm 2008 và bàn giao cho UBND huyện quản lý, khai thác từ năm 2015. Sau thời gian khai thác sử dụng tuyến đường đã xuất hiện hư hỏng nhưng nguồn vốn để thực hiện sửa chữa là rất lớn. Hiện nay, nguồn ngân sách huyện còn ché nên việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường chưa thể thực hiện được. Tiếp thu, ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong thời gian đến, sau khi cân đối được nguồn vốn, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập báo cáo đề xuất chủ trương tiến hành sửa chữa tuyến đường nêu trên, tập trung vào các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Riêng đối với các đoạn rãnh dọc bị bồi lấp, lề đường bị xói lở tại thôn Đăk Ri Peng 1, Đăk Ri Dốp; UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tân Cảnh vận động nhân dân trong khu vực tiến hành đắp lại lề đường, khơi thông rãnh dọc hai bên để đảm bảo an toàn giao thông và khả năng thoát nước mỗi khi mưa lớn.

## **3. Cử tri thôn Kon Đào – xã Kon Đào:**

*Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa mái nhà rông của thôn vì mái tranh đã hư hỏng, dột nát, bà con trong thôn không có nhà rông để hội họp (nội dung này cử tri thôn Kon Đào đã có ý kiến nhiều lần).*

Nhà rông của thôn Kon Đào – xã Kon Đào hỗ trợ 70 triệu đồng (*vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016*) để xây dựng mới, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân thôn Kon Đào (*đây là kiến nghị lần đầu huyện nhận được*).

Ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Kon Đào – xã Kon Đào là phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong sinh hoạt cộng đồng dân cư; phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được tỉnh phân bổ về, trong khi đó nguồn ngân sách huyện còn khó khăn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới khi được tỉnh phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia về UBND huyện sẽ ưu tiên xem xét phân bổ để sửa chữa theo đúng quy định.

## **4. Cử tri xã Đăk Trăm:**

**4.1.** *Đề nghị Nhà nước bê tông hóa khu vực sân trường và cổng ra vào khuôn viên Trường tiểu học Đăk Trăm, hỗ trợ bàn ghế cho học sinh.*

Công trình Trường tiểu học xã Đăk Trăm, hiện đã được UBND huyện đầu tư hoàn thiện các hạng mục gồm: 8 phòng học, các hạng mục phụ trợ công, tường rào, công trình vệ sinh và đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022.

Để đảm bảo trang thiết bị dạy và học của năm học 2021-2022, đối với trang thiết bị bàn, ghế trước mắt sẽ chuyển toàn bộ từ cơ sở cũ và bổ sung một phần trong gói trang bị mua sắm mới năm 2021 để đảm bảo cho việc dạy và học của trường. Riêng đối với đề xuất bê tông hóa khu vực sân trường và công ra vào khuôn viên Trường, UBND huyện sẽ xem xét đầu tư khi bố trí được nguồn.

*4.2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng bùng binh, mở rộng khu vực ngã 3 Đăk Trăm; vừa đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực giao lộ này, vừa góp phần chỉnh trang, xây dựng bộ mặt nông thôn của xã khang trang hơn.*

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh làm Chủ đầu tư triển khai dự án thi công nâng cấp, cải tạo và sửa chữa (từ Km 188- Km 199 và Km 199-Km 205) trong đó có đoạn qua trung tâm xã Đăk Trăm với quy mô mở rộng nền đường  $B_n = 7,5m$ , bề rộng mặt đường  $B_m = 3,5m$ , bề rộng lề gia cố  $B_{lgc} = 2 \times 1,5 = 3m$  hai bên bố trí rãnh hộp bê tông cốt thép dày tấm đan bê tông cốt thép chịu lực kích thước (140x80x12)cm. Sau khi hoàn thành đã mở rộng nền, mặt đường và đảm bảo an toàn giao thông góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm xã.

Đối với kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng bùng binh, mở rộng khu vực ngã 3 Đăk Trăm trên tuyến Quốc lộ 40B, UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Kon Tum và các đơn vị có liên quan xem xét giải quyết. Khi có nội dung trả lời của cấp có thẩm quyền, UBND huyện sẽ thông tin đến cử tri được biết.

*4.3. Đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè hai bên suối Đăk Trăm (đoạn qua Khu Trung tâm xã); quy mô: Từ cầu Văn Lem (trên Quốc lộ 40B bắc qua suối Đăk Trăm) về phía thượng nguồn khoảng 300 mét và về phía hạ nguồn khoảng 200 mét. Việc xây dựng bờ kè hai bên suối Đăk Trăm (đoạn qua Khu Trung tâm xã) vừa tạo điều kiện để người dân sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vừa góp phần chỉnh trang, xây dựng bộ mặt nông thôn của xã, Khu Trung tâm xã khang trang hơn.*

Nội dung kiến nghị của cử tri xã Đăk Trăm là phù hợp, công trình kè chống sạt lở sông Đăk Tơ Kan (đoạn qua Khu Trung tâm xã Đăk Trăm) sẽ góp phần chống sạt lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư tập trung, đất sản xuất nông nghiệp; góp phần chỉnh trang, xây dựng bộ mặt nông thôn của xã Đăk Trăm. Tuy nhiên, vốn để xây dựng bờ kè là rất lớn (trên 50 tỷ đồng), ngân sách huyện không đảm bảo để thực hiện được, do đó cần có nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để thực hiện. Trong năm 2020, UBND huyện đã có văn bản số 943/UBND ngày 06/11/2020 đăng ký danh mục dự án, công trình về phòng, chống sạt lở bờ sông, dự án bảo vệ khu đô thị, khu dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở và di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở theo Kế hoạch số 3102/KH-UBND, ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Kon Tum gửi Sở Nông

nghiệp và PTNT tổng hợp chung, trong đó có dự án “kè chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn qua Khu Trung tâm xã)”. Hiện nay, UBND huyện đang chờ UBND tỉnh xem xét, quyết định.

#### **5. Cử tri Y Trinh – Thôn 5 xã Diên Bình:**

*Đề nghị Thủy điện Đăk Psi 6 sớm chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do việc thi công của thủy điện Đăk Psi 6 (nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chủ đầu tư công trình vẫn chưa thực hiện).*

Đối với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã nhiều lần trao đổi, tổ chức làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 cũng như có văn bản gửi Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 để đôn đốc chi bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư kiến nghị, phản ánh kéo dài trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, đến ngày 19/7/2021 Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 vẫn chưa giải quyết. Do đó, để kịp thời ổn định đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện Đăk Psi 6 và giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư kiến nghị, phản ánh kéo dài; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tiếp tục có văn bản số 742/UBND ngày 19/7/2021 yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 khẩn trương thực hiện chi bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện Đăk Psi 6 do Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 làm chủ đầu tư, việc chi bồi thường, hỗ trợ phải hoàn thành và báo cáo UBND huyện Đăk Tô trước **ngày 30/7/2021**.

Nếu quá thời gian trên, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 vẫn không chấp hành; UBND huyện sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương để xem xét, xử lý theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND;
- Lưu: VT, THHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Hoàng Nam**